

CÓ MỘT “NGƯỜI THẦY” THỐNG KÊ TẬN TỤY VỚI CÔNG VIỆC

Dù không được đào tạo qua một trường lớp cơ bản nào về sự phạm nhưng với những đồng nghiệp đã từng tiếp xúc và làm việc cùng anh, họ vẫn luôn triu mến gọi anh là “thầy giáo”. Bởi anh là một cán bộ thống kê giàu kinh nghiệm, đã tổ chức rất nhiều lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê cho các tổ trưởng và điều tra viên trong vô vàn các cuộc điều tra lớn, nhỏ của Ngành Thống kê. Anh là Phan Thanh Đức, hiện đang là Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Hàm Tân, Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận.

Năm 1985, anh Đức bắt đầu “bén duyên” với nghề thống kê và được phân công làm việc tại Phòng Thống kê huyện Hàm Tân thuộc Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận. Với phẩm chất và tác phong của một người lính bộ đội Cụ Hồ đã từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia, anh nhanh chóng nắm bắt và lĩnh hội công việc chuyên môn, được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao. Vì vậy, anh được cấp trên tin tưởng bổ nhiệm nắm giữ những vị trí chủ chốt trong đơn vị, từ Phó trưởng phòng đến Trưởng phòng thống kê và đến nay là Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Hàm Tân.

Chi cục Thống kê huyện Hàm Tân là một đơn vị mới được chia tách và thành lập theo Nghị định 114/CP của Chính phủ từ tháng 12/2005. Trong những ngày đầu mới thành lập, Chi cục gặp rất nhiều khó khăn, điều kiện làm việc và phương tiện, thiết bị phục vụ công tác còn nhiều thiếu thốn; Cán bộ công chức hầu hết được tuyển dụng mới và luôn biến động nên chưa quen công việc và chưa có nhiều kinh nghiệm làm thống kê, vì vậy đòi hỏi phải có sự giúp đỡ, kèm cặp và bồi dưỡng cũng như sự quan tâm sát sao của cấp trên. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức trong Chi cục, đặc biệt là dưới sự chỉ đạo sát sao, sự diu dắt nhiệt tình của “thầy giáo” Phan Thanh Đức, Chi cục Thống kê huyện Hàm Tân đã luôn đạt kết quả cao trong thực hiện nhiệm vụ công tác.



Từ năm 2010 đến 2014: Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Năm 2012: Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.

Năm 2010, 2012 và 2014: Nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Năm 2011: Được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Liên tiếp trong 4 năm liền (2010-2014), tỷ lệ hoàn thành kế hoạch công tác của đơn vị luôn đạt cao và phong trào thi đua luôn đạt vị trí dẫn đầu khối các Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bình Thuận. Ghi nhận những nỗ lực đó năm 2009 đơn vị được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và năm 2011 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Những thành tích đạt được của Chi cục Thống kê huyện Hàm Tân trong những năm qua rất đáng tự hào, trong đó có phần đóng góp công sức không nhỏ của Chi cục trưởng Phan Thanh Đức, người “thầy giáo” luôn hết lòng với công việc. Anh là người rất tâm huyết với công việc. Mỗi khi có cuộc điều tra thống kê dù là điều tra định kỳ hay đột xuất, anh đều tìm hiểu nghiên cứu kỹ tài liệu, trao đổi với đồng nghiệp những khó khăn, vướng mắc rồi về giảng lại tỷ mỉ cho các công chức trong phòng. Không chỉ vậy, các điều tra viên tại các xã, huyện nơi anh phụ trách, mỗi khi gặp vướng mắc, khó khăn trong công việc chuyên môn là gặp “thầy giáo” để trao đổi và luôn nhận được sự nhiệt tình giúp đỡ của anh.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành, anh đã dẫn dắt nhiều cán bộ trẻ thống kê, giúp họ trưởng thành hơn trong công tác, truyền ngọn lửa nhiệt huyết đam mê về nghề cho các thế hệ trẻ, giúp họ hiểu rõ và thêm yêu nghề. Vì vậy, trong nhiều năm liền, anh được các đồng nghiệp và lãnh đạo tin tưởng, bầu chọn là điển hình tiên tiến của đơn vị và nhận được nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt trong năm 2011, anh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Những nỗ lực và cố gắng của anh Phan Thanh Đức cùng tập thể công chức trong đơn vị đã góp phần tạo nên một Chi cục Thống kê huyện Hàm Tân ngày càng phát triển vững mạnh./.